

## **KẾ HOẠCH**

**Thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới**

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Căn cứ Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Căn cứ Công văn số 1357-CV/TU ngày 11/01/2023 của Thành uỷ Cam Ranh về việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư.

UBND thành phố Cam Ranh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà trên địa bàn thành phố như sau:

### **I. MỤC TIÊU**

#### **1. Mục tiêu chung**

Phát triển khu vực kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, trong đó ưu tiên xây dựng các mô hình gắn với chuỗi giá trị; tăng cường liên kết hợp tác với các thành phần kinh tế khác; khuyến khích phát triển mới các tổ chức kinh tế tập thể đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động; hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; tạo môi trường hoạt động, sản xuất kinh doanh lành mạnh, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên.

#### **2. Mục tiêu cụ thể**

- Đến năm 2030:

+ Phần đầu duy trì số lượng hợp tác xã đạt khá, tốt chiếm 60-70% tổng số hợp tác xã trên địa bàn thành phố. Có trên 50% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hoá gắn với liên kết sản xuất, cung cấp

dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.

+ Phần đầu 20% sản phẩm chủ lực của hợp tác xã được bán qua kênh thương mại điện tử.

+ Giải thể dứt điểm các hợp tác xã không còn hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Đến năm 2045:

+ Mở rộng quy mô hoạt động, chất lượng của các tổ chức kinh tế tập thể.

+ Phần đầu 30% sản phẩm chủ lực của hợp tác xã được bán qua kênh thương mại điện tử.

+ Đảm bảo trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, áp dụng công nghệ cao, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

## **II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

### **1. Nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, thống nhất và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Nhân dân về nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hoà về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản có liên quan.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xác định tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

### **2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể**

Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể thuộc các lĩnh vực quản lý.

Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế tập thể tiếp cận và đẩy mạnh việc chuyển đổi số. Thực hiện chuyển giao các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh phù hợp tình hình, đặc điểm của các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố; xem xét, đề xuất đặt hàng các dự án, đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hoà và thành phố Cam Ranh trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể.

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể tiếp cận thông tin thị trường; xây dựng, đăng ký thương hiệu; tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

Hướng dẫn các tổ chức kinh tế tập thể triển khai, ứng dụng thương mại điện tử, sàn giao dịch, công nghệ số trong hoạt động thương mại, xúc tiến thương mại.

Trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ về đất đai cho các tổ chức kinh tế tập thể theo quy định hiện hành.

### **3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể**

Khuyến khích mở rộng thành viên trong tổ chức kinh tế tập thể tùy theo nhu cầu, khả năng đóng góp và mức độ tham gia; khuyến khích việc tăng vốn góp và vốn huy động từ thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản và quỹ không chia của các tổ chức kinh tế tập thể; khuyến khích liên kết kinh tế giữa các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực.

Tăng cường liên kết giữa tổ chức kinh tế tập thể với các tổ chức thuộc thành phần kinh tế khác nhằm hỗ trợ liên kết, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả.

Hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức kinh tế tập thể xử lý các vấn đề khó khăn, tồn tại trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; xem xét, xử lý dứt điểm các tổ chức kinh tế tập thể đã ngừng hoạt động, chờ giải thể theo đúng quy định.

### **4. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể**

Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ hợp tác xã và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến, thành công, hiệu quả.

Rà soát, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững.

Tăng cường minh bạch trong quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, phối hợp xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, liên thông với hệ thống đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

### **5. Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể**

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội, trong phát triển kinh tế tập thể, tuyên truyền vận động đề hội viên, đoàn viên và Nhân dân nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, lợi ích, ý nghĩa khi tham gia các mô hình kinh tế tập

thể, hợp tác xã; phối hợp tổ chức vận động, phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phòng Kinh tế**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Tham mưu thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong việc thực hiện chức năng quản lý, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, nồng cốt là các hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 279/SNN-PTNT ngày 31/01/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa.

- Tiếp tục thực hiện hướng dẫn thành lập Hợp tác xã nông nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 2085/SNN-PTNT ngày 01/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quy trình thành lập Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời hướng dẫn thành lập Hợp tác xã thuộc lĩnh vực diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại.

- Rà soát, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ về Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn đối với các xã xét đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Kịp thời tham mưu UBND thành phố báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, kịp thời giải đáp và xử lý.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất hỗ trợ kết cấu hạ tầng hợp tác xã theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

- Theo dõi tình hình hoạt động của các hợp tác xã thuộc lĩnh vực ngành phụ trách (nông nghiệp, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại) về ngành nghề, phát triển xã viên, phương án hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyên đổi số, liên doanh, liên kết, đăng ký thương hiệu sản phẩm...; tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã.

- Nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cam Ranh thuộc lĩnh vực quản lý.

#### **2. Phòng Tài chính – Kế hoạch**

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên trong công tác quản lý nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể.

- Giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (đăng ký HTX; đăng ký khi HTX chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX...).

- Phối hợp phòng Kinh tế lồng ghép, bố trí nguồn kinh phí từ Chương trình xây dựng nông thôn mới và nguồn sự nghiệp kinh tế hàng năm của thành phố để hỗ trợ hợp tác xã địa phương phát triển.

### **3. Phòng Quản lý đô thị**

Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của hợp tác xã để hướng dẫn, hỗ trợ hợp tác xã hoạt động hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

### **4. Phòng Tài nguyên và Môi trường**

Trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và đề xuất của tổ chức kinh tế tập thể, tham mưu UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí quỹ đất cho các tổ chức kinh tế tập thể thuê đất, phục vụ sản xuất, kinh doanh.

### **5. Phòng Văn hoá – Thông tin**

Đăng tải Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản của Nhà nước về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển thành phần kinh tế tập thể trên Cổng thông tin điện tử thành phố để các tổ chức kinh tế tập thể và Nhân dân biết, thực hiện.

### **6. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao**

Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể đến người dân. Phối hợp với các ngành chức năng của thành phố thường xuyên tuyên truyền về mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả thông qua các phóng sự, chuyên mục nhằm nâng cao nhận thức người dân về kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

### **7. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể thành phố**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà; về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong điều kiện mới đối với thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư; vận động các hội viên tham gia thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã.

## 8. UBND các xã, phường

- Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà và Kế hoạch này bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp để cán bộ công chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quản lý hiểu rõ bản chất và hiệu quả của kinh tế tập thể.

- Theo dõi tình hình hoạt động và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các hợp tác xã để kịp thời báo cáo, đề xuất hướng giải quyết nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hợp tác xã tại địa phương phát triển.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận: (VBĐT)

- Thành uỷ Cam Ranh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các PCT UBND tp;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Các tổ chức chính trị-xã hội;
- UBND các xã, phường;
- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và thể thao;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Thế Ân

